

Chờ c có lờ vì cờ n ngày quờ c hờ n cờ a dân tờ c Viờ t Nam nên tuờ n này chờ ng có tin thờ thao nào quan trờ ng và hờ p đờ n nhờ nhờ ng tuờ n vờ a qua. Chúng tôi cờ tìm cho đờ c vài ba tin có thờ gờ i là tờ m đờ c hờ u dờ ng hiờ n cho quờ bà con xa gờ n giờ i trí. Sau khi tìm kiờ m khờ p nờ i thì thờ y tờ i Hoa Kờ hiờ n có mờ t môn thờ thao đờ ng trong thờ i kờ hờ ng phờ n nhờ t, đờ là môn bóng rờ cờ a làng NBA. Sau đờ y là mờ t vài tin liên quan đờ n vài đờ i bóng trong làng NBA. Nhờ ng tin sau đờ y không có gì là liên hờ vờ i nhau nên chúng tôi không thờ dùng chờ liên hờ đờ c, hờ n nờ a liên hờ và liên quan khác nghĩa vờ i nhau.

#### -HOUSTON ROCKETS:

Khi chúng ta nghe nói đờ n đờ i Houston Rockets là chúng ta biờ t ngay có mờ t cờ u thờ đờ n tờ Trung Cờ ng vờ i mờ t cái tên hờ i khờ đờ c, đờ là Yao Ming (DaoMìn). Yao Ming là mờ t công dân gờ ng mờ u cờ a chính phờ cờ ng sờ n bên Tàu. Vì anh ta là mờ t thiên tài nên cờ đờ i bóng Houston Rockets chờ ng cờ n đờ ý đờ n chính trờ và hờ t thờ y đờ u nờ ng tờ a vào anh dù cho hờ đờ có mờ t cờ u thờ khác cũng tài ba không kém, đờ là anh Tracy McGrady. Đờ c biờ t anh Yao Ming rờ t đờ c làng bóng NBA đờ ý, không phờ i hờ đờ ý đờ n chiờ u cao cờ a anh (7'7 nờ u mang giày cao gót cờ a tiờ m giày Gia Shoe) mà là hờ đờ ý đờ n tài liờ ng banh và tính tình hiờ n lành cờ a anh ta. Tuy anh ta to con lờ n xác nhờ thờ nhờ ng anh ta luôn bờ thiên hờ ỏ hiờ p, có nhờ ng cờ u thờ lờ n xờ n, thờ p hờ n anh ta gờ n nờ a thờ c mà cũng nhờo vô dunk trờ c mờ t anh ta. Dunk là đờ p bóng vào rờ , mà khi có ai đờ p bóng vào rờ trờ c mờ t mình có nghĩa là hờ n ta khinh đờ mình đờ các bờ n ! Nờ u nhờ chúng tôi thì...mờ t là đờ i thờ bờ ỏ củi chờ , hai là hờ n bờ gờ y giờ , ba là hờ n bờ quờ o xờ ng sờ ng, bờ n là hờ n bờ liờ t đờ ng vì cú lên gờ i cờ a chúng tôi ngay bờ tam cờ a hờ n! Ông chờ cờ a đờ i Houston Rockets là Leslie Alexander rờ t thờ ng mờ n anh DaoMìn. Trờ c khi anh Tracy McGrady bờ thờ ng, ông chờ này đờ có lờ n nói rờ ng Yao Ming là cờ a Rockets, và mờ i mờ i sờ là mờ t Rocket. Biờ t rờ ng lờ i phát biờ u này đờ làm cho anh Tracy McGrady buờ n nhờ ng ông chờ rờ t khờn khi nói lờ i y. Thờ ng thờ cờ u thờ nào cũng muờ n làm đờn anh trong đờ i cờ a hờ nên ông chờ phờ i chờ n mờ t trong hai cao thờ đờ. Không biờ t anh Yao Ming còn có cá tính đờ biờ t nào khác hay không mà ông chờ Leslie Alexander này rờ t yêu mờ n anh ta nhờ thờ ?

Đờ i ngờ i ta thờ ng nói rờ ng khi yêu thờ yêu cho trót nên ông chờ Leslie Alexander yêu luôn cờ quê cha đờ t tờ cờ a anh DaoMìn. Quờ vờ hờ y vào trang nhờ cờ a đờ i Houston Rockets (rockets.com) thờ sờ thờ y chờ Tàu; chờ Hán; chờ Nho khờ p nờ i vờ i mờ t màu đờ choét tờ trang này cho thờ i trang nờ , đờ n nờ i các cô nờ ng cheerleaders cũng mờ c quờ n lỏt màu đờ ! Thông thờ ng các cô mờ c quờ n lỏt màu đờ là khi bờ kờ t hay bờ bờ t đờn đờ nhờ ng trờ n đờ u nào các cô bé này cũng mờ c quờ n lỏt màu đờ thờ thờ t là khờ hiờ u! Lá cờ cờ a Trung Cờ ng cũng màu đờ thờ phờ i??? Hay là ông chờ này chờ i xờ vờ i chính phờ Trung Cờ ng là cho các cô lờ y màu lá cờ bên y may quờ n lỏt mờ c chờ i?

Trờ lờ i vờ i chuyờ n đờ i Houston Rockets, suờ t 12 mùa qua hờ không qua đờ c vờ ng mờ t cờ a mùa playoff và mùa này hờ đờ ng thờ u anh Tracy McGrady nên nhiờ u ngờ i nghĩ rờ ng hờ sờ thua đờ i Portland Trailblazers. Riêng chúng tôi đờ nói kờ rờ i là chúng tôi tin đờ i Houston Rockets sờ vờ t qua vờ ng mờ t và sờ gờ p đờ i Los Angeles Lakers vờ ng Tờ Kờ t.

Ngày Chúa Nhờ t vờ a qua đờ i Houston Rockets đờ thờ ng trờ n đờ u tiên trên sân cờ a đờ i Portland Trailblazers vờ i thờ sờ là 108-81.

Lờ ch sờ đờ cho ta biờ t rờ ng mờ i khi đờ i Portland Trailblazers bờ thua trờ n đờ u tiên thờ i sân nhờ thờ hờ đờ thua series đờ , do đờ kờ này hờ đờ thua trờ n đờ u thờ 99% là hờ sờ thua đờ i Houston Rockets!

Trong trờ n này anh DaoMìn (Yao Ming) đờ ng rờ t hay! Anh ta chờ cờ n ra sân 24 phút cũng đờ

làm cho đội phòng ngự tá hỏa tam tinh! Này nhé, anh ta bắt đội phòng ngự bao vây liên tục, lúc thì mất đội thủ trước và mất đội thủ phía sau, lúc thì hai đội thủ phía sau, lúc thì chung quanh anh ta có tới 3 hoặc 4 đội thủ ngăn cản nhõng anh ta không vì thủ mà nóng giận và nổi cơn u nhõng Đội Ng Tiếu Bình ngày xưa, anh DaoMìn liêng vào rổ chính xác 100% (9/9 FG & 6/6 FT), từng cơn anh ta đánh được 24 điểm. Thủ trước đêm nay chớ có mất cơn u thủ nào chớ đi p nhõ thủ! Thủ gian cho mất trận đấu trong làng NBA có 48 phút nhõng đội Houston Rockets chớ cản anh DaoMìn ra sân 24 phút thôi. Khi nghe đội tên DaoMìn cũng làm cho chúng ta nhõng sợ! Đúng là cơn u sợ n! Cái tên đội lên cũng có máu me trong đó! May phớ c là anh DaoMìn không nhõ dám cơn đở bên tay, nổi u không thì hõn ta đã cơn u tác vớ i cơn đở ng Trung Cờ ng xóa sổ cơn đở ng chúng ta bên Houston rồi! Mớ ki p tở bay, đi đội đâu là cơn p đở t đội đó! Đở khõn ki p!

**-BOSTON CELTICS:**

Đội ng kim vô địch làng NBA; Boston Celtics; đã đội xong hai trận đội vớ i đội Chicago Bulls vòng mất cơn a series 7 trận, mất đội thủ ng mất trận mất c dù cõ hai trận vớ a qua đội tở sân cơn đở i Boston Celtics.

Trận đội đi n ra vào ngày 18/4/2009; đội chớ nhà thua 2 điểm sau khi hai bên phớ i đội thêm giớ (103-105). Ngày hôm nay đã đi n ra trận thủ nhõ, kờ này đội chớ nhà thủ ng 3 điểm sau khi danh thủ Ray Allen liêng tở ngoài vòng cơn m đở a khi đở ng hõ cõ a trận đội hiõn lên mất cơn sớ 2 cuớ i cùng cơn a trận đội (118-115).

Sau hai trận này chúng tôi thủ y đội Boston Celtics quá yớ u đở dàn phòng thủ, cõ hai trận y hõ đở u bắt đội phòng ngự tởn công ào tở. Nổi u nhõ không nhõ anh Ray Allen liêng vào rổ nhõ đã nói tở trên thì có thủ hõ đở i thua nhõ trận đội vớ i vì đội Chicago Bulls là mất đội thủ, khõ e mớ nh và dai sớ c hõn hõ nhõ u nên khi đội thêm giớ hõ sớ bở đở i sớ c. Chúng ta thủ y hõ u hõ t các cơn u thủ cõ a hõ không kéo vớ phòng thủ ki p thủ i, hõ biớ t là anh Derrick Rose đởn banh rổ t điều luyõn nhõng hõ không biớ t cách nào ngăn cản đội thủ trước này đở c.Tở phút đội tiên cho tở i giây phút cuớ i cùng anh Derrick Rose liêng vào rổ liên tục. Anh Derrick Rose là mất rookie trong làng bóng NBA (tân binh). Là mất tân binh mà đánh được 36 điểm và đở c 11 assists (châm banh chính xác) thì cũng đở chớ ng minh là đội đở ng kim vô địch Boston Celtics quá yớ u đở dàn thủ.

Trận thủ nhõ cũng vớ y, hõ đội chiõn thuớ t, hõ chú tâm ra sớ c ngăn cản anh Derrick Rose thì bắt mất đội thủ khác tởn công, anh này là Ben Gordon. Ben Gordon là mất ngớ i có thủ nói là vô danh tiếu tởn nhõng anh ta đánh được 42 điểm. Nhõ quý vớ đã biớ t, muõn n liêng banh vào rổ trong làng NBA không phớ i là đở, có nhõ u cao thủ cõ a làng NCAA (đở i hõ c) chớ ng đở c tởn tở i lâu trong làng NBA cũng vì không liêng đở c trái banh vào rổ thủ ng xuyên. Bở t cõ mất cơn u thủ nào cũng có thủ mất job nổi u liêng vào rổ có tở đở chính xác đở i 40%. Mất cơn u thủ nào đánh đở c khoõng 20 điểm cho mất trận là cơn u thủ y có thủ giớ i là cao thủ. Thông thủ ng các cơn u thủ có chiõu cao khiêm nhõng trong làng NBA (đở i 6'3) khó làm bàn hõn, nhõ t là các rookie trước (đở i 20 tuớ i) nhõng qua 2 trận vớ a rồi thì đội Boston Celtics bắt hai đội thủ vớ a trận vớ a thủ p tung hoành ngang đở c nhõ thủ thì kờ nhõ mùa này hõ sớ bở rổ t dài sớ m. Biớ t rờ ng hõ thiớ u anh Kevin Garnett (bở thủ ng nổi ng nổi đở u giớ i) nhõng hõ vớ n còn 2 cao thủ, đó là anh Paul Pierce và anh Ray Allen cơn u vớ i tài đởn banh ngoõn mất cõ a anh Rajon Rondo. Ngoài ra hõ còn có các cơn u thủ khác cũng tài nhõ Glen Davis (6'9; 290 lbs.); Kendrick Perkins (6'10; 280 lbs.); Stephen Marbury (cao thủ, đởn tở NY Knicks vớ i tởn đở ng trên 21 triớ u Mớ kim cho mùa này). Nổi u mà nói vớ các cơn u thủ mà không nói đởn ông bở u Doc Rivers thì hõ i thiớ u xót. Ông ta chớ ng có tài cán gì cõ. Mùa trước đội Boston Celtics vô địch là do công cõ a Bở Tam: Kevin Garnett, Paul Pierce, và Ray Allen. Cuớ i mùa này và cho đởn nay không có anh Kevin Garnett đã làm cho ông bở u Doc Rivers này lũng cơn u tinh thủ n. Chúng tôi chớ a thủ y mất đội chuyên nghiớ p nào mà 5 cơn u thủ ra sân luôn tở đở i đởn dò nhau mớ i khi có đở p, y nhõ là đám cơn u thủ

có a h c sinh hay sinh viên th ng làm. Đi u này ch ng t là ông b u này không bi t cách h ng d n đám h c trò khi v ng bóng con chim đ u đàn (Kevin Garnett). Theo chúng tôi bi t thì các sòng bài cũng không ng h t nh th , tr n đ u tiên h đ c cấp đ ch p 10 đ m, tr n th nh h ch p 8 đ m. Vì i k t qu đã x y ra thì c 2 tr n y h b thua ti n. Có m t đi u chúng tôi không hi u n i là tr n đ u đã thua mà t i sao tr n sau l i đám ch p 8 đ m? Nh ng ai đã t ng m t l n đ n các sòng bài thì có th hi u đ c đi u mà chúng tôi v a th c m c.